

การสร้างผู้นำการเปลี่ยนแปลงใน 4 มิติ

ชุดความรู้การสร้างผู้นำการเปลี่ยนแปลงใน 4 มิติ (ผู้นำเชิงคุณค่า) ได้ถูกนำไปกำหนดเป็นหนึ่งในประเด็นยุทธศาสตร์หลักภายใต้แผนพัฒนาการสหกรณ์ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2550-2554) โดยมีสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์เป็นหน่วยงานเจ้าภาพในการประกาศเกียรติคุณ “นักสหกรณ์ที่มีคุณค่าแห่งปี” และได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ปีพ.ศ. 2551 จนถึงปัจจุบัน

คุณสมบัติของผู้นำเชิงคุณค่า 4 มิติ

* มิติด้านอุดมการณ์/คุณค่า เป็นผู้ที่มีจิตสำนึกพึ่งพาและร่วมมือ คุณธรรม จริยธรรม จิตสาธารณะ

* มิติด้านกระบวนการทัศน์ (วิธีคิด) เป็นผู้ที่มีความสำคัญกับการเปลี่ยนแปลงในเชิงพลวัต มีความคิดริเริ่มและทำงานอย่างเป็นระบบ มีแบบแผนและมององค์รวม

* มิติด้านหลักการ เป็นผู้ที่ให้ความสำคัญกับการสร้างการมีส่วนร่วมในการดำเนินงานขององค์กร ตระหนักในความสำคัญของการออกแบบวิธีการบริหารจัดการที่ดี (ธรรมาภิบาล)

* มิติด้านแนวปฏิบัติที่ดี เป็นผู้ที่ยึดมั่นและประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี และปฏิบัติตามระเบียบแบบแผน ไม่เห็นแก่ผลประโยชน์ส่วนตนมากกว่าส่วนรวม



โครงการประกาศเกียรติคุณนักสหกรณ์และสหกรณ์ที่มีคุณค่าแห่งปี

เป็นโครงการภายใต้แบบปฏิบัติการเพื่อการเสริมสร้างสมรรถนะบุคลากรของ ธ.ก.ส. (พ.ศ. 2550-2554) ภายใต้การริเริ่มของของ องค์การบริหารจัดการสหกรณ์และสหกรณ์ที่มีคุณค่าแห่งชาติ สำนักงานการฉันทนากรร และกระทรวงการคลัง โดยดำเนินการประเมินและมอบรางวัลแก่ผู้ชนะเลิศและรองชนะเลิศ

วัตถุประสงค์ :

1. เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติและส่งเสริมให้บุคลากรและสหกรณ์ที่ทำงานดี มีความสามารถอย่างเต็มประสิทธิภาพ
2. เพื่อกระตุ้นให้มีความสนใจในการยกระดับความเข้มแข็งของสหกรณ์ในพื้นที่โดยรอบผู้ชนะเลิศ และผู้ชนะตามลำดับของรางวัลการแข่งขัน
3. เพื่อเป็นการเสริมสร้างคุณลักษณะที่ดีในการบริหารสหกรณ์สู่การบรรลุวิสัยทัศน์

คุณสมบัติของนักสหกรณ์ที่มีคุณค่าแห่งปี	คุณสมบัติของสหกรณ์ที่มีคุณค่าแห่งปี
มิติด้านบุคลิกภาพ <ul style="list-style-type: none">เป็นผู้ที่มีความซื่อสัตย์และซื่อตรงเป็นผู้ที่มีคุณธรรม จริยธรรมมีความซื่อสัตย์และซื่อตรง	มิติด้านบุคลิกภาพ <ul style="list-style-type: none">สหกรณ์มีความบริหารจัดการที่สมารถสหกรณ์มีการดำเนินงานที่โปร่งใส
มิติด้านกระบวนการทัศน์ <ul style="list-style-type: none">มีความซื่อสัตย์และซื่อตรงมีความซื่อสัตย์และซื่อตรง	มิติด้านกระบวนการทัศน์ <ul style="list-style-type: none">มีความซื่อสัตย์และซื่อตรง
มิติด้านหลักการ <ul style="list-style-type: none">มีความซื่อสัตย์และซื่อตรงมีความซื่อสัตย์และซื่อตรง	มิติด้านหลักการ <ul style="list-style-type: none">มีความซื่อสัตย์และซื่อตรง
มิติด้านแนวปฏิบัติ <ul style="list-style-type: none">มีความซื่อสัตย์และซื่อตรงมีความซื่อสัตย์และซื่อตรง	มิติด้านแนวปฏิบัติ <ul style="list-style-type: none">มีความซื่อสัตย์และซื่อตรง